

UTP - จะตามน้ำ ก็ยังคงได้อยู่ดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

บางครั้ง บางเวลา การรอเพื่อให้ได้อะไรที่มันดีกว่า ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ควรทำ นักเก็งกำไร อาจจะรอสัญญาณของการขึ้นที่ชัดเจน แล้วเข้าเล่น เพื่อจะได้เห็นผลทันทีทันใด... อาจจะต่างกับ นักลงทุนสักหน่อยแหละ แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุน หรือ การเก็งกำไร จริงๆ แล้วไม่ได้มีรูปแบบที่ทุกคน จะเอาเหมือนกันได้ อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนไปบ้าง ไม่ว่าจะเอาแบบอย่างมาจากใคร ถ้ามองว่าเอามาใช้กับ ตัวเราเองทั้งหมดเลยนั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ... อยู่ที่ตัวเราเองต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า เราเป็น นักลงทุนแบบไหน ซึ่งเรื่องนี้ เหนือเมฆได้กล่าวมาบ่อยแล้วกระมัง ทั้งในคอนเสิร์ต และในห้องเรียนของ UIA. เอาเป็นว่า เรื่องของ UTP ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังทำไรนะ แต่ก็มีส่วนอยู่บ้าง ที่มีสัญญาณซื้อ ในวันศุกร์ แล้ววันจันทร์ จะตามได้ไหม คนที่ชอลเก็งกำไร ชอบหนักและสัญญาณแบบนี้ บางท่านอาจจะ มีมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ได้ เพราะตั้งแต่เปิดตลาดวันศุกร์มานั้น สัญญาณซื้อก็เกิดขึ้นทันที... แล้วนักเก็งกำไร จะยังยึดถือคติที่ว่า "ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไปที่จะขาย" ดังนั้น สัญญาณเปิดให้ ยังไงก็ต้องซัดตาม แต่ถ้าพลาด ก็มีทางหนีมือไว้อยู่แล้ว... แล้วนักเก็งกำไรเนี่ย อาจจะรวมไปถึง เล่นจบในวัน ด้วยนะครับ เรียกว่าจับเสือมือเปล่าเนี่ย ชอบหนักและสัญญาณประเภท ส่วนท่านที่ชอบแบบกินกำไรใดๆ จะ ยังใช้สัญญาณหลักๆ ในการดูแนวโน้มมากกว่า ซึ่งในงานสัมมนาล่าสุดที่ผ่านมา เหนือเมฆก็เคยให้ดูไปแล้ว วันนี้ จะเอามาดูกันอีกที ก็ไม่เป็นไร เผื่อคนที่ไม่ได้ไปสัมมนา จะเอาไว้อลองเป็นแนวทางการศึกษาก็ได้

ดูตามเกม...

จะเรียกว่า ปริมาณ Volume ซื้อขายในแต่ละราคา สม่าเสมอดี น่าสนใจดีก็ได้ ส่วนการเล่นวันนี้ จะเล่นขึ้นแรงๆ ได้ไหม จริงๆ ก็ได้... แต่ใจจริงแล้ว ก็อยากให้ค่อยๆ ขึ้น ขึ้นเรื่อยๆ จะดีกว่า

แนวรับ

: ... 9.55-9.30 ถ้ามีให้กินน้ำซื้อ หลักรๆ แล้ว ห้ามหลุด 9.00 ลงมา

เป้าหมาย

: ... เก็งกำไร 10.8-11.0 แต่ถ้าเอารอบกลางๆ หวังกันถึง 16.0 ได้

Price Chart...(UTP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น UTP... เรื่องของ MA. Bullish Pattern นี้ ยังน่าจะอยู่แถวๆ ที่เคยกล่าวไว้ หรือ จะเอาคร่าวๆ นั้น ก็น่าจะวางเป้าไว้ที่ 15.0-16.0 ได้... ส่วนเรื่องของรูป ที่เป็น Price Pattern ตามที่เห็น จะเอาแบบหวังไม่มาก ก็ยังคงมองที่ระดับ 10.8-11.0 ไว้ ซึ่งอาจจะใช้เวลาแค่ 2-3 วัน ก็ได้นะ หรือจะวิ่งแรงๆ แบบวันเดียว ก็ไม่ผิด แล้วทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนั้น แคระระยะสั้นและกลางนะ ถ้าจะว่ากันเรื่องแนวโน้มยาวๆ จริงๆ หรือเอาแนวโน้ม ที่เป็นระดับ Major Trend นั้น ลองไปนับคลื่นเอลเลียต อาจจะไปได้มากกว่า 15-16 ก็ได้... แต่นั่น อาจใช้เวลา คอนข้างนานหน่อย ซึ่งก็ต้องดูกันเป็นระยะๆ ด้วย เพราะเงื่อนไข ถ้าเปลี่ยนไป ก็อาจไปไม่ถึง